

Số: /TB-STNMT

Cao Bằng, ngày tháng 10 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tại cuộc họp giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 9, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2021**

Ngày 01 tháng 10 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9, phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2021.

Chủ trì cuộc họp: Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở; Các đồng chí Phó giám đốc Sở có mặt 05/05 đồng chí; Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc có mặt 18/19 đồng chí.

Trên cơ sở nội dung thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp, ý kiến của các đồng chí Phó giám đốc Sở, đồng chí Nông Văn Chiêm, Giám đốc Sở kết luận như sau:

#### **1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021**

Trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021 Ban giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Sở đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, khối lượng công việc đã giải quyết tương đối lớn. Tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn, một số phòng, đơn vị chưa thực sự quyết tâm, quyết liệt, chủ động tham mưu hết chức năng nhiệm vụ được giao; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các phòng, đơn vị vẫn chưa được chặt chẽ, linh hoạt, một số nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc hoàn thành chậm tiến độ, đặc biệt có một số nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký trong chương trình công tác của UBND tỉnh chưa bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

#### **2. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2021**

##### **2.1. Nhiệm vụ chung**

1- Các phòng, đơn vị tiếp tục chủ động bám sát, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ đã đề ra theo Quyết định số 27/QĐ-STNMT, Quyết định số 28/QĐ-STNMT ngày 29/01/2021 của Sở. Đặc biệt cần phải bám sát, đảm bảo tiến độ thực hiện các nội dung đã được đăng ký trong Chương trình công tác của UBND tỉnh và một số nhiệm vụ phát sinh theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

2- Các đồng chí trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, chủ động, quyết tâm, quyết liệt tổ chức triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo chức năng nhiệm vụ. Trực tiếp chịu

trách nhiệm về chất lượng, tiến độ và kết quả thực hiện trước các đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách, các đồng chí Phó Giám đốc Sở chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Sở đối với các lĩnh vực đã được phân công.

3- Tiếp tục nghiêm túc thực các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đặc biệt cần quán triệt tại các cuộc họp phòng, đơn vị; đôn đốc, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến toàn thể CC, VC, NLĐ qua thông tin điều hành; thực hiện nghiêm túc quét mã Cord QR; hạn chế tối đa đi ngoài tỉnh khi không thật sự cần thiết.

## **2.2. Nhiệm vụ cụ thể**

Bên cạnh những nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình công tác tháng 10/2021 và các Thông báo kết luận giao ban tại các kỳ họp trước, đề nghị các phòng, đơn vị tập trung khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

### **2.2.1. Văn phòng Sở**

1- Tiếp tục rà soát, thực hiện công tác tổ chức, đào tạo bồi dưỡng, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động bảo đảm quy định.

2- Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đã đăng ký trong chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh, chương trình công tác năm 2021 của Sở.

3- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai tham mưu xây dựng, công bố thủ tục hành chính và quy trình nội bộ thuộc lĩnh vực đất đai (Quyết định số 1686/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2021).

4- Tiếp tục rà soát, tham mưu xây dựng dự thảo các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (theo nội dung yêu cầu của Công văn số 2201/SNV-CCHC&TCBC ngày 24/9/2021 của Sở Nội vụ).

5- Tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của Sở để chuẩn bị cho buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với Sở TN&MT.

### **2.2.2. Thanh tra Sở**

1- Tiếp tục tập trung giải quyết kịp thời đơn thư đã tiếp nhận và các thông tin phản ánh về sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

2- Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Kế hoạch năm 2021 của Sở, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; Chủ động bắt thông tin phản ánh, thực hiện kiểm tra đột xuất hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

3- Tiếp tục chủ trì, tham mưu, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm hoàn thành việc đấu giá tài sản của khu vực Mỏ Ngườm Cháng (yêu cầu ban hành Kế

hoạch tổ chức thực hiện cụ thể chi tiết trước ngày **10/10/2021**, đảm bảo hoàn thành thực hiện đấu giá trong tháng **11/2021**; chủ động phối hợp với huyện Hòa An đối với việc xử lý khối lượng quặng phát sinh (đồng quặng số 5)).

4- Khẩn trương rà soát, tổng hợp thông tin các sai phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã phát hiện thông qua thanh tra, kiểm tra từ thời điểm ngày 01/7/20214 đến nay theo chỉ đạo của UBND tỉnh, sớm hoàn thành Dự thảo báo cáo gửi UBND tỉnh; phối hợp với phòng Quản lý đất đai cung cấp thông tin và xác nhận sai phạm về đất đai cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

5- Rà soát, tổng hợp báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp HĐND tỉnh.

### **2.2.3. Phòng Đo đạc và Khoáng sản**

1- Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ thực hiện chưa đảm bảo tiến độ đã đăng ký trong chương trình công tác năm của UBND tỉnh (tại Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 11/01/2021).

2 - Tiếp tục rà soát, khoanh định các khu vực khoáng sản báo cáo UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

3- Đề nghị các sở, ngành, địa phương rà soát, cung cấp số liệu biến động liên quan theo lĩnh vực quản lý phục vụ việc xin ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

4- Tiếp tục hoàn thiện Phương án, dự toán khôi phục mốc đo đạc quốc gia do đơn vị thi công đường Tỉnh 211 làm hư hại ra văn bản trình Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thẩm định.

5- Tiếp tục làm việc với nội dung chấp hành Quyết định số 430/QĐ-TTr ngày 09/7/2021 của Thanh tra tỉnh Cao Bằng thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng việc chấp hành các quy định về quản lý các hoạt động khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng (ngày 01/10/2021 Đoàn Thanh tra, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 06/CV-ĐTtr về việc tiếp tục thanh tra tại đơn vị).

6- Chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 với nội dung đề xuất cho thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu về viễn thám, ứng dụng công nghệ viễn thám trong công tác quản lý khoáng sản, đất đai, môi trường kết hợp quản lý, bảo vệ cảnh quan, môi trường trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

### **2.2.3. Phòng Quản lý đất đai**

1- Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ đã đăng ký trong chương trình công tác năm của UBND tỉnh (tại Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 11/01/2021).

2- Tiếp tục rà soát, Đánh giá tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021; Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị có

liên quan khẩn trương thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch được giao; báo cáo kết quả, tình hình thực hiện khi có yêu cầu; kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

3- Tiếp tục hoàn thiện 03 dự thảo trình UBND tỉnh ban hành quyết định<sup>1</sup>.

4- Chủ động, phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tham mưu xây dựng, công bố thủ tục hành chính và quy trình nội bộ thuộc lĩnh vực đất đai (Quyết định số 1686/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2021), gửi Văn phòng Sở tổng hợp.

5- Chủ động phối hợp với UBND thành phố thực hiện các nội dung liên quan tại Thông báo Kết luận số 2071/TB-VP ngày 29/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc Kết luận của đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ngày 22/9/2021.

6- Chủ động tham mưu, xây dựng dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022; Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022 đảm bảo kịp thời trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (dự kiến họp từ 07/12/2021-10/12/2021).

#### **2.2.4. Phòng Kế hoạch - Tài nguyên nước**

1- Tiếp tục chủ trì tham mưu, đôn đốc triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và tiến độ thực hiện các dự án do Sở đang triển khai đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phối hợp với Ban quản lý dự án VILG tổ chức triển khai các bước tiếp theo của dự án.

2- Chủ động thống kê, rà soát, đôn đốc thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng để bảo vệ tài nguyên nước dưới đất theo yêu cầu tại Công văn số 2417/TNN-NDĐ ngày 29/9/2021 của Cục Quản lý Tài nguyên nước, báo cáo định kỳ tình hình thực hiện hàng năm theo quy định (trước 15/12 hàng năm)

3- Chủ động tham mưu cho Sở chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét đề nghị của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài

---

<sup>1</sup> Quyết định ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh; Quyết định ban hành Quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất; hạn mức giao, công nhận đất ở, công nhận đất nông nghiệp tự khai hoang; hạn mức giao đất đối với đất trồng, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định ban hành Quy định cụ thể việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

nguyên nước theo chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh tại Công văn 2105/VP-KT ngày 01/10/2021 của Văn phòng UBND tỉnh<sup>2</sup>.

4- Chủ động tham mưu các phương án xử lý, điều chỉnh quy trình vận hành, điều tiết nước đối với các nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Quây Sơn (Thủy điện Bản Rạ, Thoong Cót 2) theo đề xuất của Ban quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc tại Công văn số 83/BQL-VPTT ngày 19/8/2021 (*Giao đồng chí Đàm Văn Riêm, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo*).

5- Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thay thế vùng thực hiện dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ lập danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

### **2.2.5. Chỉ cục Bảo vệ môi trường**

1- Chủ động nắm bắt địa bàn, phát hiện, đề xuất xử lý kịp thời các trường hợp xả chất thải gây ô nhiễm môi trường, tạo dư luận bức xúc trong nhân dân.

2- Khẩn trương hoàn thiện dự thảo, phương án quản lý, xử lý chất thải y tế từ các hoạt động trong công tác phòng, chống Covid -19 trước **06/10/2021**. Bảo đảm ban hành trong tháng **10/2021**.

3- Khẩn trương hoàn thiện đề án phân loại rác thải, sớm trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

4- Tiếp tục chủ động tham mưu văn bản đề xuất UBND tỉnh xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các khó khăn, vướng mắc trong việc đánh giá tác động môi trường các công trình, dự án trong Công viên địa chất.

5- Chủ động tham mưu lãnh đạo Sở ban hành văn đề nghị UBND tỉnh chuyển nhiệm vụ “Xử lý, nâng cấp và cải tạo bãi rác thải huyện Bảo Lâm, huyện Nguyên Bình và huyện Trùng Khánh” sang năm 2022 và những năm tiếp theo. Đề xuất giao nhiệm vụ này cho các huyện liên quan tiếp tục chủ trì thực hiện.

6- Chủ động tham mưu UBND tỉnh đối với nhiệm vụ được giao tại Công văn số 2017/VP-KT, ngày 23/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh<sup>3</sup>.

7- Tiếp tục khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban thực thi

<sup>2</sup> Công văn số 655/TNNQG-VP ngày 28/9/2021 của Trung tâm quy hoạch và điều tra Tài nguyên nước quốc gia để thực hiện Dự án “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Hồng - Thái Bình và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững” có đề nghị cung cấp số liệu, tài liệu liên quan đến Danh mục cấp phép xả nước thải vào nguồn nước (có giấy phép và không có giấy phép) và báo cáo thuyết minh kèm theo (nếu có).

<sup>3</sup> Công văn số 2017/VP-KT, ngày 23/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT chủ trì tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện. Tuy nhiên, theo Kế hoạch số 1638/KH-UBND, ngày 02/7/2021 về triển khai Luật bảo vệ môi trường năm 2020. Nhiệm vụ này giao cơ quan chủ trì là Sở Tài chính; Sở TN&MT phối hợp.

Dự án CSSP đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch.

### **2.2.7. Văn phòng Đăng ký đất đai**

1- Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các Chi nhánh, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ kịp thời, tránh để xảy ra sai sót; Chỉ đạo viên chức, người lao động VPĐKĐĐ tăng cường nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực phục vụ công tác chuyên môn.

2- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các đơn vị tư vấn thi công khẩn trương thực hiện các nội dung tiếp theo (cấp GCN) của Dự án Đo đạc, lập hồ sơ địa chính và Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị trấn Trà Lĩnh và thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa (*Giao đồng chí Vũ Ngọc Lư, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo*).

3- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các Chi nhánh tăng cường thực hiện chỉnh lý biến động đất đai kịp thời, đúng quy định.

4- Tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, quy chế vận hành thực hiện Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

5- Chủ động trả lời đơn thư khiếu nại, cung cấp tài liệu cho các cơ quan theo đề nghị bảo đảm kịp thời gian.

6- Tiếp tục tham mưu lãnh đạo Sở đề nghị UBND các huyện biệt phái cán bộ địa chính cấp xã từ các xã phường thị trấn dôi dư sau sáp nhập đến hỗ trợ công việc tại Văn phòng đăng ký đất đai các chi nhánh; Chủ động thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động ngoài biên chế nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

7- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo thủ tục hành chính và quy trình nội bộ thuộc lĩnh vực đất đai liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao (Quyết định số 1686/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2021) gửi Phòng Quản lý đất đai.

### **2.2.8. Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu**

1- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động thực hiện tốt các chương trình nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra để đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đã được giao; Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ tại cơ quan, kho lưu trữ.

2- Tiếp tục chủ động nắm bắt thông tin dư luận, các câu hỏi trên trang Web, các nội dung Báo chí nêu liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường để báo cáo kịp thời với Lãnh đạo Sở.

3- Tiếp tục hoàn thiện, tham mưu, ban hành Bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

4- Chủ động tiến hành quan trắc môi trường quan trắc môi trường theo Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường năm 2021.

5- Tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất các vị trí để lắp đặt các Trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục; Điều chỉnh Đề án mua sắm thiết bị quan trắc, đề xuất lựa chọn các thiết bị thật sự cần thiết đầu tư phục vụ tốt cho công tác quản lý, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

### ***2.2.9. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường***

- Theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động thực hiện tốt các chương trình nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra để bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu đã được giao.

Căn cứ nội dung kết luận nêu trên, đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc tổ chức triển khai và thường xuyên phối hợp thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Giám đốc, Các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

**TL. GIÁM ĐỐC  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Lục Hoàn**